

*Bài viết về thầy cô và mái trường
Phụ huynh hs Ngô Bình Minh
Lớp 1A4
Trường tiểu học Đoàn Khuê*

“CÓ MỘT NGHỀ KHÔNG TRỒNG CÂY VÀO ĐẤT”

Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, giữa vô vàn những nghề mới được sinh ra và nghề cũ mai một dần theo tháng năm, nghề giáo có lẽ là nghề lâu đời nhất, cũng như được nhắc đến nhiều nhất trong các tác phẩm âm nhạc, văn học nghệ thuật. Có người ví nhà giáo như nghề lái đò, miệt mài chèo đò đưa từng lứa học trò qua dòng sông tri thức. Có người lại ví nhà giáo như nghề lái tàu kiên định chở lớp lớp học sinh tới những ga tàu chinh phục tương lai. Là một trong các phụ huynh của những chú “khỉ con” mới bước chân vào lớp 1 trong năm học 2022 - 2023 của mái trường Đoàn Khuê, tôi đã vô cùng ấn tượng bởi tôn chỉ hoạt động của ngôi trường “Đam mê”, “Khám phá”, “Khẳng định bản thân”, tới định hướng phát triển của nhà trường, của Ban Giám hiệu, và đặc biệt là sự tâm huyết, chuyên nghiệp, chín chu, cũng như tình yêu thương, dưỡng dục của cô giáo Ngô Hà My – người đã ví mình như một thuyền trưởng luôn kề vai, sát cánh, đồng hành, dẫn dắt, truyền cảm hứng tới các “thuyền viên” của “chuyến tàu mang số hiệu 1A4 – DKPS” trong suốt năm học đầu đời vô cùng quan trọng của các con.

Ấn tượng ấy đến ngay từ bức “Thư ngỏ”, trong từng dòng, từng chữ tràn đầy sự trù mến, lời động viên, mà cô đã viết và gửi tới cho các “con trai”, “con gái” yêu quý của lớp 1A4. Ấn tượng ấy đến từ những buổi học đầu đời, những khó khăn vất vả của những chú khỉ con lần đầu làm quen với chữ viết, với tiết học, với tiếng trống trường, với nội quy lớp học với “năm điều bác hồ dạy” với sự kỷ luật bản thân, sự rèn luyện để trưởng thành. Trong chuyến tàu ấy, mỗi bạn nhỏ sẽ đều có cơ hội làm “leader”, đứng trên bục giảng, thể hiện bản thân và hỗ trợ các bạn khác trong lớp nắm được kiến thức và học thuộc bài. Từ đó, các con sẽ mạnh dạn, tự tin, và có nền tảng vững chắc để chứng tỏ và thể hiện bản thân mình trong tương lai. Ấn tượng còn đến từ buổi họp phụ huynh với rất nhiều thông tin hữu ích cho các bố mẹ nhưng cũng vô cùng lắng đọng, xúc động khi cô giáo đã dày công dàn dựng video để các con có cơ hội thể hiện tình yêu thương “lòng biết ơn” tới các mẹ nhân ngày 20/10. Ấn tượng đến từ sự chuyên nghiệp, chín chu của cô giáo trong mỗi phần hướng dẫn bố mẹ đồng hành cùng con tại gia đình, trong quan điểm rất hiện đại về “thiên tài trong mỗi bạn nhỏ”. Mỗi “bạn nhỏ” sẽ thông minh theo một cách riêng, và sự thông minh, thể mạnh được thừa nhận ấy mới chính là chiếc chìa khóa để dẫn dắt bước chân vào hành trình xây dựng cuộc đời.

Bài viết về thầy cô và mái trường
Phụ huynh hs Ngô Bình Minh
Lớp 1A4
Trường tiểu học Đoàn Khuê



Nếu ví mỗi bạn nhỏ là một cái cây, thì để cái cây vững chãi, hòa vào rừng cây trong tương lai, sẽ cần cả một quá trình dài vun trồng, mà trong đó, cha mẹ, nhà trường chính là môi trường sống, là dinh dưỡng, là một trong những "báu vật" đầu đời của các con, giúp các con xây dựng được bộ rễ cọc bám sâu vào lòng đất để trưởng thành trong tương lai.



*Bài viết về thầy cô và mái trường
Phụ huynh hs Ngô Bình Minh
Lớp 1A4
Trường tiểu học Đoàn Khuê*

Ngày 20/11 sắp đến gần , tôi xin được gửi tới người thuyền trưởng của chuyến tàu “1A4 – DKPS” cùng tất cả các thầy cô trong Ban Giám hiệu, các thầy cô đang giảng dạy tại mái nhà Đoàn Khuê lời cảm ơn, sự biết ơn sâu sắc . Tình yêu thương, sự nhiệt huyết, sự hiểu biết và tri thức của các thầy cô sẽ chính là ngọn lửa sáng soi đường cho các con. Xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong hành trình trồng người đầy vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa, thiêng liêng :

“Có một nghề mang tên nghề giáo
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong” sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt, hoa tươi”
(GS.TS KH Đinh Văn Nhã)/